

Phụ lục 2: Tiêu chuẩn tuyển dụng lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

TT	Chức danh	Yêu cầu chung	Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm	Yêu cầu khác
1	Kỹ sư điện	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Điện - Điện tử hoặc Kỹ thuật điện. - Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ: đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn. - Tiếng Anh trình độ B trở lên. - Sử dụng được máy vi tính phục vụ cho công tác. Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành như Autocad... 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. - Có hiểu biết về công nghệ SX điện. - Có kỹ năng xây dựng kế hoạch công việc. - Chăm thận, có tinh thần kỷ luật cao trong công việc. - Năng động, cầu tiến, chịu được áp lực, có đam mê với công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuổi đời dưới 30. - Thích nghi được với môi trường làm việc ở vùng sâu, vùng xa. - Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại tỉnh Trà Vinh, và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy nhiệt điện. - Ưu tiên ứng viên đào tạo tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
2	Kỹ sư cơ khí	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí. - Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ: đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn. - Tiếng Anh trình độ B trở lên. - Sử dụng được máy vi tính phục vụ cho công tác. Biết sử dụng được các phần mềm chuyên ngành như Autocad... 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng làm việc nhóm. - Có hiểu biết về công nghệ SX điện. - Chăm thận, có tinh thần kỷ luật cao trong công việc. - Năng động, cầu tiến, chịu được áp lực, có đam mê với công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuổi đời dưới 30. - Thích nghi được với môi trường làm việc ở vùng sâu, vùng xa. - Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại tỉnh Trà Vinh, và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy nhiệt điện. - Ưu tiên ứng viên đào tạo tại các trường: Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, Trường cao đẳng công nghệ Quốc tế Lilama 2....
3	Cao đẳng điện và Trung cấp điện/cơ nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Điện/ Cơ- nhiệt - Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ: đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn. - Sử dụng được máy vi tính phục vụ cho công tác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng làm việc nhóm. - Có hiểu biết về công nghệ SX điện. - Chăm thận, có tinh thần kỷ luật cao trong công việc. - Năng động, cầu tiến, chịu được áp lực, có đam mê với công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuổi đời dưới 30. - Thích nghi được với môi trường làm việc ở vùng sâu, vùng xa. - Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại tỉnh Trà Vinh, và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy nhiệt điện. - Ưu tiên ứng viên đào tạo tại các trường: Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, Trường cao đẳng công nghệ Quốc tế Lilama 2....